

ทำไม ต้อง Aime Clinic บอกค่าเดียว สวยที่สุด แล้วหยุดที่Aime



Aime Clinic เป็นคลินิกศัลยกรรม เสริมความงามครบวงจร ในคอนเซ็ปท์ สวยสร้างได้ (Beauty creativity) ให้
คำปรึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายโดยทีมแพทย์คุณภาพปังๆ แล้วไม่พอ ตอนนี้เอมีมี อยู่ ถึง 5สาขาเลยนะ ทั้งที่ ห้วยขวาง
,ราชพฤกษ์,จ.เพชรบุรี และจ.จันทบุรี และ อุตรธานี

เอ ... แล้วทำไมถึงต้องเลือก Aime Clinic กันนะ ? สงสัยละซี .. มาดูกันเลย

ให้คำปรึกษาฟรี การบริการที่ดีเยี่ยม

ก็มีแต่ใจให้ไป ไม่คิดอะไร .. แต่อยากให้เธอเข้าใจ และลองรับดู ... ทำไมร้องเพลงนี่นะหรอ ก็เพราะ Aime มาจาก
ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งแปลว่า ความรัก หรือที่รัก เพราะฉะนั้น อย่างแรกเลยที่ เอมีคลินิกจะให้คุณก็คือความรัก ความ
ใส่ใจที่ให้ลูกค้า ทั้งก่อน รวมไปถึงหลังบริการ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยหากเข้ามาใช้บริการที่เอมีคลินิกแล้ว
ภายหลังการรับบริการคุณก็จะได้รับการดูแลด้วย เป็นยังไงล่ะ ได้ใจไปเต็มๆเลยใช่ไหมละ นอกจากนี้ รับประกันเลย
หากเสริมจมูกกับทางเอมี ก็จะรับประกัน 6 เดือน หรือนิดโบ้ท็อกซ์ ก็รับประกันการเห็นผล

ที่สำคัญ คุณหมอผู้เชี่ยวชาญของเราให้คำปรึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ใส่ใจต่อคนไข้เป็น case by case เพื่อที่จะให้คนที่
เข้ามาใช้บริการของเรา รู้สึกมั่นใจ ได้รับความสวย ความรู้สึกดี รู้สึกรักตัวเองมากขึ้น รวมไปถึงเป็นที่รักของคน
อื่นๆ ด้วย ว้าว สวยทั้งจากภายในและภายนอก กันเลยทีเดียว

สวยสร้างได้ Beauty creativity

หากคุณมีปัญหากังวลใจ อยากสวย อยากดูดีขึ้น ที่เอมี เป็นคลินิกเสริมความงามครบวงจร ความสวยสามารถสร้าง
กันได้ ตอนนี้กันเลย ไม่ต้องรอชาติหน้า แค่คุณมาที่เอมีคลินิก มีโปรแกรมเสริมความสวยให้เลือก ทั้งด้าน ผิวพรรณ
รณ ปรับรูปหน้า ศัลยกรรม และ สุขภาพ และสปา เช่น แพทย์แผนจีน นวดบำบัด หรือฝังเข็ม พร้อมคำปรึกษาที่ตรง
ไปตรงมาจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ตรงกับความต้องการและความเหมาะสมของคนไข้

ราคา สมเหตุสมผล

โปรแกรมของเอมี จัดทำเพื่อให้เข้าถึงได้ทุกคน ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล อดแน่นไปด้วยคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าสวย
ได้เต็มที่ไม่มีกั๊ก ราคาไม่โอเวอร์ มาเติมทั้งคุณภาพ ราคาที่ดีแบบนี้ รอช้าได้ไง

ปลอดภัย เชื่อถือได้

ทางเอมีคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน รับการรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตัวยาก็ใช้ได้มาตรฐาน ผ่าน อย ทุก

ตัว ไม่มีการแอบหิ้วเข้ามาหรือเป็นของปลอมแน่นอน ไม่ต้องกังวลเลย และไม่โกงยูนิตกับคนไข้ เพราะเราไม่จำกัดยูนิต รับประกันการเห็นผลอยู่แล้ว อื้อหือ สวยแบบไม่เสีง
เทคโนโลยีอัปเดต นวัตกรรมใหม่

เพื่อให้ตามทันยุคดิจิทัลที่หมุนไปไว รวดเร็วแบบ สตอรี่บนอินสตาแกรมแบบนี้ ทางเอเม่ จะสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเสมอ เพื่อเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไข้ อย่างเช่น hifu ที่เป็นนวัตกรรมในการยกกระชับ หากใครกลัวเข็มกลัวเจ็บ ตัวนี้จะไม่ซ้ำ ไม่บวม ทำแป๊บเดียว สวยเสร็จแล้ว ไปเดินเล่นต่อได้สบายๆ เลย ไม่ต้องพักฟื้น

สะดวกสบาย เดินทางง่าย ทั่วถึง

ตอนนี้ เอเม่มี อยู่ 5สาขาแล้วนะจ้่า ห้วยขวาง ,ราชพฤกษ์,จ.เพชรบุรี และจ.จันทบุรี และ อุตรธานี นอกจากนั้นยังเปิดบริการถึง ตี 2 อีกด้วย เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่สุด ใครที่กลางวันทำงานยุ่งๆ ก็สามารถมารับบริการ ในช่วงค่ำๆ หลังเลิกงานได้เต็มที่เลย

รู้อย่างนี้แล้ว ก็แวะมาเยี่ยมเยียน เข้ามาเอเม่คลินิกได้เลยคะ เดินเข้ามาคุยๆกันได้ เอเม่คลินิกยินดีต้อนรับเสมอ.